

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SAT - หุ่นรูปร่างดี และมีเส้น(ดี)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เอลงชะแรงเลยนะ 2 วันที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดนะครีบ ไม่ใช่หุ่นSAT หรือกะ ก็เป็นธรรมดาครีบ อย่าถามเลยว่าทำไมตลาดถึงลง หรือ ทำไมถึงลงแรงจัง... ก็ตอนขึ้นนั่นก็ขึ้นแรงบางวัน ก็มีให้เห็นไม่ใช่หรือ จะลงแรงๆ บ้าง ก็ไม่แปลก... เรื่องที่ควรจะต้องรู้คือ แนวโน้มหลักต่างหาก ว่าเป็นยังไง การจะใช้เครื่องมือทางเทคนิค เราก็คงต้องรู้ให้ได้ด้วยว่า เครื่องมือนั้น ใช้ดูอะไรยังไง ดูแนวโน้มระยะไหน... การใช้เครื่องมือระยะสั้น แล้วเห็นสัญญาณไม่ดี ก็ใช้ว่า สัญญาณระยะกลางๆ หรือระยะยาวๆ จะไม่ดีตามนะ เครื่องมือต่างๆ ที่บอกสัญญาณ บางครั้งก็ต้องรอยืนยันด้วย ว่าขึ้นจริงไหม ลงจริงไหม... เรื่องทั้งหมดนี้จะอยู่ในการเรียนการสอนในส่วนของ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ที่โครงการ UIA. นะครีบ ไหนๆ ก็มาว่ากันถึงโครงการนี้แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณท่านนักลงทุน ที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก เกินจำนวนที่จะรับเข้า หรืออาจจะเกินจำนวนที่หนึ่งกันเลย... แต่ไม่เป็นไรครีบ โครงการนี้ ยังมีอีกหลายรุ่น มีอย่างต่อเนื่องแหละครีบ และสำหรับรุ่น 4 นี้ ที่เป็นลูกค้าใหม่ หรือ ที่สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าของUOBKH ใหม่ๆ เลยนั้น เหนือเมฆได้มองว่า น่าจะรับเข้าโครงการทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำกันแทบจะทุกท่าน เพราะดูว่าทุกท่านให้ความสนใจกันจริงๆ จึงได้ส่งเอกสารให้เกินเกณฑ์ เพื่อจะให้แน่ใจว่าจะได้เข้าโครงการ... ขอขอบคุณจริงๆ ครีบ ที่ไว้วางใจ UOBKH... แง้งอีกหน่อยนะครีบ เรื่องของโครงการ เหนือเมฆ facebook live ในชื่อว่า "ห่อกลับบ้าน" กำลังจะมีในเร็วๆ นี้ กำลังหาวันเริ่มดำเนินการอยู่นะครีบ จะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครีบ

ดูตามเกม... ก็จะเรียกว่า แข็งกว่าตลาดเลย ก็ไม่ผิดนะครีบ แลมันวันวาน หนึ่งเล่นเกมเก็บที่ราคา 18.8 ไปเสียแยะเลยก็ว่าได้ วันนี้ 18.7-18.8 หรือ เปิดผ่าน 18.9 ก็ไม่เรียกว่าแพง จัดตามน้ำยังทัน

แนวรับ : ... 18.8-18.7 หรือ ยืน 18.9 ก็ยังตามได้ หลักๆ ห้ามหลุด 18.0

เป้าหมาย : ... ระดับ 20-22 หวังได้ หรือ ถ้าเก่งๆ หน่อย มองไว้ที่ 24-25 ได้

Price Chart...(SAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAT... การเริ่มต้นวิเคราะห์เทคนิคกัน จะมีกระบวนการ หรือมีหลักการวิเคราะห์ที่อยู่ในตัวแล้ว แต่อาจจะเป็นหลักของเหนือเมฆที่คิดออกมาเป็นแนว หรือเป็นวิธีคิดที่ต่างจากท่านอื่นๆ ก็เป็นได้ แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทางเทคนิคนั้นแหละครีบ... อย่างในภาพของ SAT นี้ หากจะว่ากันจริงๆ ไม่ใช่เริ่มดูแค่นี้ อาจจะต้องไปมองการที่โครงสร้างใหญ่ก่อน แนวโน้มที่เป็นแนวโน้มหลักก่อน แล้วค่อยลงมาดูภาพนี้... แต่ภาพที่เห็นนี้ แค่การแก๊งๆ ก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่พอใจตามแบบเดิมครีบ เรื่องของ Price Pattern มองให้ออกกว่ามี Pattern อะไรยังไง (หวังว่าเห็นนะครีบ) ส่วนใน MA อาจจะไม่ต้องเอ่ยแล้วละมัง ว่ากันมาทั้งปีแล้ว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน